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เริ่มประชุมเวลา 09.39 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายวินัย  อาหว่า  เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านได้เข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมเลขานุการฯได้เชิญ นายจีระ  ณ  ล าพูน  ประธานสภา
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ได้กล่าวสวัสดีต่อสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการ
สมาชิกประธานสภาฯ  ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ซึ่งทางสภาเทศบาลฯ 
    ได้ก าหนดไว้ในคราวประชุมครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (การประชุมสมาชกิสภาเทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง
ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2564) 

นายจีระ  ณ  ล าพูน  ได้แจ้งรายงานการประชุมครั้งแรก ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านบันทึก
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมหากมีข้อความที่ต้องเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้งในที่ประชุมได้ 

ที่ประชุม   ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาสมควรแล้ว 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ได้สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาฯ   หรือเพ่ิมเติมรายงานประชุม หรือไม่ 

ที่ประชุม   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมและ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงครั้งแรก ประจ าปี  
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 
1  เสียง  คือประธานสภาเทศบาล    

ระเบยีบวาระที่ ๓  - ไม่มี - 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 
 การแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 

นายจีระ  ณ  ล าพูน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ท่านศรีวอน บุญกองรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบล 
ประธานสภาฯ ทุ่งข้าวพวง ไดก้ล่าวแถลงนโยบายฯ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ  
นายศรีวอน บุญกองรัตน ์  กล่าวขอบคุณท่านประธานสภาฯ และกล่าวสวัสดีต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุก
นายกเทศมนตรี   ท่านพร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน อีกครั้งหนึ่งที่ได้มอบ   



3 

 

นายศรีวอน บุญกองรัตน ์ โอกาสนี้ให้ตัวกระผมมีโอกาสได้กล่าวค าแถลงนโยบายของนายกฯ ต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง ณ ที่นี้ เวลานี้ ซึ่งตัวกระผมเองรู้สึกปราบปลื้ม

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาร่วมกับทางสภาเทศบาลของเราอีก
ครั้งหนึ่ง ก่อนอ่ืนกระผมและพวกพ้อง “กลุ่มรักษ์ถิ่น” ต้องขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน พ่อ แม่ พี่น้องและประชาชนต าบลทุ่งข้าวพวงที่เคารพรัก   
ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและได้มอบโอกาสความไว้วางใจให้กระผมและ
เพื่อนร่วมทีม “กลุ่มรักษ์ถิ่น” ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งในครั้งนี้ และตัวกระผม
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยถ้าหากตัวกระผมได้อ่านถ้อยค า ข้อความขาดตก
บกพร่องไปบ้าง โดยกระผมจะขอเริ่มกล่าวค าแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี 
ดังต่อไปนี้ครับ 

 
เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลต าบลทงุขาวพวง และเพือ่นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงที่เคารพรักทุกทาน 
        กระผม นายศรีวอน บุญกองรัตน นายกเทศมนตรีต าบลทุงขาวพวง ขออนุญาตเรียนทานประธานสภาฯ    
ผานไปยังสมาชิกสภาฯ และพี่นองประชาชนชาวเทศบาลต าบลทุงขาวพวง ที่เคารพรักทุกทาน เพื่อจะไดเปนที่
รับทราบโดยทั่วกัน กอนอื่นกระผมใครขอขอบพระคุณพอแมพี่นองประชาชนชาวเทศบาลต าบลทุ งขาวพวง        
ที่เคารพทุกทานที่ไดใหการสนับสนุน ไดมอบโอกาสและความไววางใจใหกับกระผมและเพื่อนๆรวมทีมกลุมรักษ์ถิ่น  
เขามาด ารงต าแหนงในครั้งนี้  และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะท าหนาที่ในฐานะผูอาสาเขามาเพื่อรับใชพี่นอง
ประชาชนดวยความตั้งใจจริงที่จะมาชวยกันพัฒนาทุงขาวพวงของเราใหมีความเจริญกาวหนาเกิดการพัฒนาอยาง 
ตอเนื่องและยั่งยืนดวยความพรอม และจะขอท าหนาที่ใหดีที่สุดดวยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมุงเนน 
การท างานที่เนน “คน” ประชาชนชาวทุงขาวพวงเปนศูนยกลางในการรวมคิด รวมท า  รวมพัฒนา ภายใต
แนวนโยบายของทีมที่วา “สานงานตอ กองานเพิ่ม เริ่มงานใหม” เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชนชาว      
ทุงขาวพวง 
  

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม (กกต.) ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีต าบลทุงขาวพวงเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ซึ่งก าหนดให
นายกเทศมนตรีต าบลทุงขาวพวง แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลต าบลทุงขาวพวงกอนเขารับหนาที่ กระผมจึงขอ
อนุญาตตอทานประธานสภาเทศบาลต าบลทุงขาวพวง แถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลต าบลทุงขาวพวง  
ซึ่งนโยบายดังกลาวจะใชเปนแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งขาวพวงตลอดระยะเวลา 4 ป นับตั้งแต
บัดน้ี  (วันที่ 17 พฤษภาคม  2564) ตามรายละเอียดเอกสารนโยบายที่กระผมไดจัดท าและสงมอบใหกับสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลทงุขาวพวงทุกทาน ณ ที่นี้แลว 

ทานประธานสภาเทศบาลต าบลทุงขาวพวง และทานสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุงขาวพวง ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน เพื่อใหการบริหารงานเทศบาลต าบลทุงขาวพวงเปนไปดวยความเรียบรอย กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี
ต าบลทุงขาวพวง ขอแถลงนโยบายแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลทุงขาวพวงตอสภาเทศบาลต าบลทุงขาวพวง
แหงนี้โดยผานทางประธานสภาเทศบาลไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล และพี่นองประชาชนทุกทานจะไดรับทราบ 
และใชเปนแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลทุงขาวพวงในโอกาสตอไปตามล าดับดังนี ้
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1.  นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวติ 
จะด าเนินการพัฒนาทางดานการสาธารณสุขเชิงรุก คือ เนนการสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให

มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปราศจากโรค โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี ้
1.1 เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยเนนการสงเสริมใหออกก าลังกาย การจัดใหมีเครื่องออกก าลังกาย

กลางแจงใหกับชุมชนพรอมอุปกรณสนามเด็กเล่น จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท พรอม
ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายและเลนกีฬาใหไดมาตรฐาน 

1.2 ส งเสริมการด าเนินกิจกรรมด านการสร างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการ             
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน จัดระบบหลักประกันสุขภาพใหสามารถเป็นหนวยงานที่ใหบริการดานการสรางเสริม
สุขภาพ และเปนสถานพยาบาลเบ้ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

1.3 สงเสริมสนับสนุนการควบคุม ปองกันการแพรระบาดของโรคตดิตอ และโรคไมติดตอที่อันตราย และ 
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน 

1.4 สงเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ านกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (อสม.) 

1.5 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอมในชุมชน ผูประกอบการรานคา  รานอาหาร
หาบเร แผงลอย  ใหถูกสุขลักษณะทั้งดานสถานที่ และดานสุขาภิบาล อาหาร เพื่อให้ผูบริโภคเพื่อเขาสูมาตรฐาน
อาหารสะอาด รสชาติอรอย 
2.  นโยบายการรักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

จะด าเนินการตามโครงการตางๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินของประชาชน ดังนี ้
  2.1 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปด CCTV เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในชุมชนของตนเอง พรอมทั้งเสริมสรางเครือขายแนวรวมของประชาชน ต ารวจชุมชน อปพร.งานปองกัน
และต ารวจ เพื่อเปนหูเปนตาในการเฝาระวังและแจงเตือนภัยตางๆ 

2.2 การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับอัคคีภัย จะด าเนินการจัดใหมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย การจัดหาอุปกรณ ดับเพลิงติดตั้งในจุดเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยอยางทั่วถึง  การก าหนดพื้นที่เสี่ยงภัย  การฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให
เปนก าลังสนับสนุนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแกไขปญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนอยาง 
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการปองกันและแกไขปญหา อุทกภัยแบบบูรณาการ 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดตั้งชุมชน/กลุมเครือขายเขมแข็งเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด 
และจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ท าให้ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เพื่อใหการด าเนินงานทางดานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเปนไปอย่างตอเนื่อง ชุมชนสามารถคุมครองปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติด 
เขามาในชุมชน และปองกันไมใหคนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดไดอีก 
3.  นโยบายดานการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง จะด าเนินการรณรงค และสรางจิตส านึกในการอนุรักษ รักษาสิ่งแวดลอม     
แกประชาชนอยางยั่งยืน 

3.1 รณรงคสงเสริมการสรางจิตส านึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และ   
สิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน 

3.2 สงเสริมสนับสนุนการเฝาระวังมลภาวะทางน ้าและอากาศ และฝุน pm 2.5 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
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3.4 สงเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ถนนสาธารณะในชุมชนใหเปนต าบลนาอยู เพื่อเปนแหลงพักผอน  
หยอนใจ และเปนแหลงทองเที่ยวในหมบูาน/ชุมชน 

3.5 สนับสนุนสงเสริมใหประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
บ ารุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 
4.  นโยบายดานการพฒันาชุมชน 

จะด าเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคน
ในชุมชนใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพทุกมติิ 

4.1 สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตนเอง ตามโครงการตาง ๆ ที่
เทศบาลไดจัดขึ้น 

4.2 สนับสนุนสงเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนใหเปนองคกรที่สามารถชวยเหลือตนเองได
แกไขปญหาในเบื้องตนไดเอง และท าหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในการน าปญหา และความตองการของ
ประชาชนมาเสนอใหเทศบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  สนับสนุนชวยเหลือ สงเสริม และจัดท าแผนแมบทชุมชน
และกิจกรรมการมีสวนรวมหรือประชาคมต่อภาคประชาชนและชุมชน  
  4.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จ าเปนพื้นฐาน
ส าหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  เชื่อมโยงการท างานดานสวัสดิการสังคมกับหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 

4.4 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน ประชาชนมีความรักสามัคคีและมีปฏิสัมพันธชวยเหลือและรวมมือกัน
พัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงให้เจริญ โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนารวมกัน การจัดกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการตางๆ อาทิ การจัดการแขงขัน กีฬารวมพลคนทองถิ่น/กีฬาพื้นบาน ประชาชน/กีฬาชนเผา เป็นต้น 
5. นโยบายดานการศกึษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมปิญญาทองถิ่น 

เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน สงเสริมกิจการดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยจัดใหมีการด าเนินการในดานตาง ๆ ดังนี้ 

5.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณที่ดีมีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพรอมของ
เด็กกอนเขาสรูะบบโรงเรียน และสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีโอกาส เรียนฟรี เรียนดีและ
เรียนอยางมีคุณภาพ 

5.2 สงเสริม และสนับสนุนศูนยการเรียนรูในเขตเทศบาลใหมีประสิทธภิาพ 
5.3 ด าเนินการจัดใหมีการอนุรักษ บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงความเปนเอกลักษณของเทศบาลต าบลทุงขาวพวงไวใน รูปแบบตางๆ เชน งานประเพณี  
วันสงกรานต งานประเพณีท าบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม งานประเพณีวันลอยกระทง รวมทั้งกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันส าคัญของทางราชการ  รัฐประเพณี  ประเพณีทองถิ่นพื้นบาน และประเพณีชนเผา  

5.4 สงเสริมกิจการดานการศาสนาใหเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเทศบาลต าบลทุ งขาวพวง      
โดยความรวมมือกับทุกองคกรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมุงเนนที่จะสรางศูนยรวมจิตใจของคน    
ในชุมชน และเปนศูนยฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับประชาชนในชุมชน โดยการน าหลักการทางศาสนามาใช
จรรโลงพระพุทธศาสนาโดยมุงเนนกิจกรรมตางๆ เปนตน 
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6. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
จะใหความส าคัญและอุดหนุนงบประมาณฯ กับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพื่อใหประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลต าบลทุงขาวพวงทุกหมู่บาน/หยอมบาน ใหไดรับความ
สะดวก สบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

6.1 จะด าเนินการกอสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆที่จ าเปน อาทิ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทอระบายน้ า 
คูระบายน้ า ไฟฟา และน้ าประปา/บาดาลน ้าลึก/ประปาภูเขา ในสวนที่ยังขาดอยูใหครบถวน และเต็มพื้นที่ มีน ้าใช
ดานการเกษตรอยางเพียงพอ 

6.2 จะด าเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยูใหมีสภาพที่สมบูรณใชการไดดี และมี
ประสิทธิภาพ 

6.3 จะด าเนินการผลักดันโครงการกอสรางไฟฟาสองสวางระบบไฟฟาโซลาเซลล 
6.4 จะด าเนินการผลักดันโครงการกอสรางทอสงน้ า และระบบระบายน้ าในชุมชนเพื่อแกปัญหาน้ าทวมขัง

ในชุมชน โดยประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6.5 จะด าเนินการปรับปรุงระบบจราจรใหเปนระบบ โดยประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกับ  

หนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนการอ านวยความสะดวกแกผูใชถนน และเปนการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิของประชาชน 
7. นโยบายการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

หัวใจหลักของการพัฒนาทางด านเศรษฐกิจ คือ การจัดหารายได ใหกับเทศบาลเพื่อน าไปใช้จาย           
ในโครงการตางๆ และเสริมสรางพัฒนารายไดใหกับประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  เปนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนพรอมนอมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ -  
พระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการด าเนินงาน มีดังน้ี 

7.1 การพัฒนารายไดของเทศบาลเพื่อใหเทศบาลมีรายไดเพียงพอที่จะพัฒนาในดานตางๆ ตามนโยบายที่
วางไว  ในสวนของการจัดเก็บรายไดน้ันจะยึดหลักการจัดเก็บรายไดอย่างทั่วถึง เปนธรรม เพื่อมิใหประชาชน
เดือดร้อน พรอมทั้งจัดระบบอ านวยความสะดวกใหกับประชาชนในการช าระภาษี มีการใหบริการรับช าระภาษี
แบบเคลื่อนที่ และในขณะเดียวกันก็จ าเปนตองจัดหางบประมาณจากภายนอกเขามาสนับสนุนการด าเนินงาน  
โดยการจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวง/กรม จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด 
หรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลต าบลทงุขาวพวงอยางตอเนื่อง 

7.2 สงเสริมกระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร และพัฒนาอาชีพตางๆ ที่เหมาะสมกับ สภาวะและบริบท
ของทองถิ่น 
8. นโยบายการพฒันาดานการเมือง การบริหาร 

การด าเนินกิจกรรมทางดานการเมืองการจัดการบริหารนับวาเปนกระบวนการที่ส าคัญที่จะผลักดันให้การ
บริหารงานในดานตาง ๆ ของเทศบาลประสบผลส าเร็จ  ดังนั้น เพื่อใหการด าเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินการไว ดังนี ้

8.1 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย 
โดยพัฒนากลไกการท างานในรูปแบบสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ควบคไูปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชนและภาคประชาสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะการท างานของ    
ผู้บริหาร ไดตลอดเวลา 

8.2 ด าเนินการบริหารงานเทศบาลเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อ านวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม     
ในการบริหารงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน การบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส  ตรวจสอบได จะเรงรัดปรับปรุง 
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ใหหนวยงานตางๆ พัฒนากระบวนการท างาน ใหสามารถเปนหนวยงานที่ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว      
มีประสิทธิภาพพรอมทั้งมีการสนับสนุนสงเสริมการศึกษาการสรางกระบวนการเรียนรู และการจัดการความรู เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ และยกระดับแก สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงาน ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของ
เทศบาลต าบลทุงขาวพวง เพื่อรองรับการบริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

8.3 จะเรงรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพื่อให
สามารถใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จัดใหมีการฝกอบรมสัมมนา และ
พัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลอยางตอเนื่อง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาการใหบริการ 
เพื่อใหสามารถใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ 

8.4 สงเสริมและสนับสนุนพรอมเปดโอกาสใหชุมชนและสังคม ไดเขาถึงการตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน และการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลทุงขาวพวงไดทุกระดับ  
9. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ก าหนดแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
 9.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
 9.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม    
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 9.3 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 9.4 ไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด 
 9.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์     
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน  
 9.6 กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

เรียน  ทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ งขาวพวงที่เคารพ ทั้งหมดที่กระผมได้กลาว    
มาแลวนั้น คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลทุ งขาวพวง ที่กระผมจะตองน านโยบายดังกลาวไปสู        
การปฏิบัติอยางแทจริง ลวนมุงเนนการมีสวนรวมของพี่นองประชาชนในชุมชนและภาคสวนตางๆ ที่จะตองเขามา 
ชวยกันเปนพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง  การแกไขปญหาของบานเมือง และการด าเนินงานตาม
นโยบายที่กระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนั้น ก็จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมล าบากนัก 
ทั้งนี ้ก็ดวยความรู ความเขาใจในภารกิจ ทิศทางและเปาหมายขององคกร ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
ในแตละระดับ ตั้งแตระดับภายในองคกรเทศบาลดวยกัน ไดแก สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาราชการ พนักงาน
และการหนุนเสริมจากภายนอก และที่ส าคัญ คือ “การมีสวนรวมของพี่นองประชาชนทุกทาน” 

กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมมือกันของทุกภาคสวนที่จะแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูป
ธรรมขึ้นมาอยางจริงจัง “เพื่อมุงพัฒนาเทศบาลต าบลทุงขาวพวงใหเปนเมืองนาอยูควบคูการศึกษา วัฒนธรรม 
ประเพณี  สงเสริมการกีฬา หลอหลอมคุณภาพชีวิต ใกลชิดชุมชน ทุกความคิดของชาวทุงขาวพวง คือ ทิศทางการ
พัฒนา” และในโอกาสนี้ กระผมขอขอบพระคุณทาน ประธานสภาและสมาชิก สภาเทศบาลทุกทาน ที่ไดกรุณาให
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โอกาสกระผมได้แถลงนโยบายกอนที่เขาปฏิบัติหนาที่อยางเปนทางการกระผมถือโอกาสนี้แจงไปยังสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน หากทานมีความประสงคที่จะเสนอแนะขอคิดเห็นประการใด หรือตองการใหกระผมไดด าเนินการ
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือตองการน าเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน ขอไดโปรดอย่า
เกรงใจกรุณาแจงใหกระผมหรือคณะผูบริหารซึ่งประกอบดวย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการ     
ซึ่งกระผมขออนุญาตใชเวลาในระเบียบวาระนี้ เพื่อขอน าเรียนถึงการจัดโครงสรางการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนของคณะผบูริหารเทศบาลต าบลทุงขาวพวง ดังนั้น กระผมจึงไดแตงต้ังให  

นางวไลพร กันทะวงศ ์ เปนรองนายกเทศมนตรีต าบลทงุขาวพวง 
นางคณิจตา ขัตหลง  เปนรองนายกเทศมนตรีต าบลทงุขาวพวง  
นายจันทรรุง ฐานที ่  เปนเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทุงขาวพวง 
นายประวทิย แสนใหม เปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลทุงขาวพวง 

ตามล าดับ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   ***ขอขอบคณุครับ*** 
- นายกเทศมนตรีฯ ได้อ่านค าแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ จนจบ 
จึงขอสอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรสามารถยกมือขึ้นสอบถามได้นะครับ 
- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม กระผมขอกล่าวค าแถลง
นโยบายนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
- ขอให้ทางประธานสภาเทศบาลได้ด าเนินการในระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายจีระ ณ ล าพูน ครบั ขอขอบคุณท่านศรีวอน บุญกองรัตน์ ท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้สละเวลา 
ประธานสภา ในการกล่าวค าแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลพอสมควร และ

ทางสภาเทศบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราสภาเทศบาลและผู้บริหาร 
จะได้ร่วมมือกันท างานเพ่ือพัฒนาต าบลทุ่งข้าวพวงให้เจริญยิ่งต่อไป ขอบคุณอีก
ครั้งครับ  ต่อไปกระผมจะขอด าเนินการในระเบียบวาระต่อไป คือ วาระที่ 5 
เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา เริ่มด าเนินการตามหัวข้อการประชุมเลยนะครับ 
(1) การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่(หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนต าบลทุ่งข้าวพวง  
- ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

น.ส.นงนุช อินต๊ะแก้ว ขอขอบคุณท่านประธานฯและทางสมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้า นางสาวนงนุช  
หัวหน้าส านักปลัด อินต๊ะแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาล

ทราบ เหตุที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการและฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อ
ประสานงานและเพื่อช่วยเหลือประชาชนต าบลทุ่งข้าวพวง ขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัยหรือการจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ทางเจ้าหน้าที่จะได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสม
ต่อไป จึงขอความเห็นต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ 

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ยกมือขึ้นเพ่ือขอช้ีแจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ส าหรับการขอแต่งต้ัง 
ปลัดเทศบาล คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้  สืบเนื่องจากการแต่งตั้ง

คณะกรรมการในแต่ละชุดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเกิดเหตุต่างๆ โดยขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่/หมู่บ้าน ได้ออกส ารวจ   
ความเสียหายในเบื้องต้นก่อน แล้วแจ้งทางเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อออกตรวจสอบ
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ความเสียหายร่วมกับคณะฯต่อไป 
นายอุดม วังโส ยกมือขึ้นเพ่ือขอเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สภาเทศบาลทุกท่าน ณ วันนี้ ประชาชนได้คัดเลือกตัวกระผมและสมาชิกสภา

ทุกท่านเข้ามาเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน/ต าบล ในการช่วยเหลือประชาชน 
กระผมมีความเห็นว่าในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ควรแต่งตั้งสมาชิก
สภาฯทุกท่านเป็นผู้ประสานงานในแต่ละหมู่บ้าน ยกเว้นบางหมู่บ้านที่ไม่มี
ตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลในหมู่บ้านเลย ดังนั้น สมาชิกสภาทุกท่านควร
ให้ความร่วมมือกันในเขตของตน หากหมู่บ้านใดไม่มีตัวแทนพวกเราสมาชิกสภา
ทุกท่านก็สามารถเข้ามาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านนั้นๆ อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันได้  กระผมขอเสนอเพิ่มเติมแค่นี้ครับ 

นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือขึ้นต่อที่ประชุมเพื่อขอสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินการแต่งตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 คณะกรรมการชุดนี้เราสามารถแต่งตั้งได้จ านวนกี่คน ซึ่งในข้อ (2) – (4) ได้

ระบุจ านวนไว้ แต่ในข้อ (1) ไม่ได้ระบุไว้ จึงขอสอบถามเพิ่มเติมครับ 
นายจีระ ณ ล าพูน ไม่ได้จ ากัดจ านวนครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ยกมือขึ้นเพ่ือขอช้ีแจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาล กรณีการแต่งตั้งคณะ  
ปลัดเทศบาล กรรมการในชดุ (1) ไม่ได้จ ากัดจ านวนคนส าหรับการแต่งตั้งฯแต่วัตถุประสงค์

ของการแต่งตั้งคือต้องการให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุกท่านที่อยู่ในพื้นที/่หมู่บ้านหรือบ้านใกล้
เรือนเคียงได้ช่วยประสานงานร่วมกับทางสมาชิกสภาฯเพ่ือติดต่อทางเจ้าหน้าที่
อีกครั้งครับ 

นายจีระ ณ ล าพูน ครับขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ และขอให้ทางสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เสนอชื่อเอง 
นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือขึ้น กระผมขอเสนอช่ือท่านสมาชิกสภาเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชุดนี้จ านวน 4 ท่าน ครับ 
 ท่านที่ 1. กระผมขอเสนอ นายพิเนตร เรือแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ท่านที่ 2. กระผมขอเสนอ นายวินัย อาหว่า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ท่านที่ 3. กระผมขอเสนอ นายปรัชญา ไวยเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
และท่านที่ 4. กระผมขอเสนอ นายต้นเพชร ผดุงไพรพนา สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ครับ ขอบคุณครับ 

นายจีระ ณ ล าพูน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ   
ประธานสภาฯ   
นายชัยรัตน์ ขันค า ยกมือขึ้น กระผมนายชัยรัตน์ ขันค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาทุกท่านร่วมมือกันครับ 
นายสุรพงศ์ มณีจันทร์ ยกมือขึ้น กระผมนายสุรพงค์ มณีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 
รองประธานสภาฯ ตามที่ นายชัยรัตน์ ขันค า ได้เสนอครับ 
นายจีระ ณ ล าพูน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอเสนอ  
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม คือ เห็นควรให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ให้ความร่วมมือกันเพื่อพี่น้อง

ประชาชนทุกคนหากเกิดสาธารณภัยขึ้นครับ ขอบคุณทุกท่านครับ 



10 

 

 
นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ยกมือขึ้นขอเสนอแนะเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ถ้าเป็นแบบกรณีที่ทาง  
ปลัดเทศบาล ท่านประธานฯได้เสนอ กระผมเห็นด้วยครับ และขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่าน

ที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตรับผิดชอบเขตของตัวเอง เช่น เขต 1 สมาชิกสภาฯ   
ทุกท่านรับผิดชอบในเขต 1 ถ้าเกิดเหตุในพื้นที่ของตัวเอง และสมาชิกสภาฯ 
เขต 2 ก็เช่นกับเขต 1 ครับ  

นางวไลพร กันทะวงศ ์ ยกมือขึ้นต่อที่ประชุม 
รองนายกฯ  
นายจีระ ณ ล าพูน เชิญครับ   
ประธานสภาฯ   
นางวไลพร กันทะวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้เข้า 
รองนายกฯ ร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวไลพร  กันทะวงศ์ รองนายกฯ เห็นด้วยตามที่

ท่านปลัดเทศบาลได้เสนอ และดิฉันขอให้ความเห็นเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมในครั้งนี้
ในส่วนของผู้ช่วยผู้บริหารฯ ทางนายกเทศมนตรีจะได้มอบหมายให้รองนายกฯ 
แต่ละท่านได้เข้าร่วมและให้รับผิดชอบในแต่ละเขตร่วมกับทางสมาชิกสภาฯ   

นายจีระ ณ ล าพูน ได้กล่าวขอบคุณทางผู้ช่วยนายกฯ อีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางสภาฯ   
ประธานสภาฯ เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาต าบลทุ่งข้าวพวงให้เจริญยิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณอีกครั้ง

หนึ่งครับ สรุปว่าให้สมาชิกสภาฯแต่ละเขตรับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนกรณี
เกิดภัยพิบัติในเขตของตนนะครับ 
- ต่อ ไปจะขออนุมั ติ ด า เนิ นการต่อที่ ประชุม เพื่ อขออนุมั ติ แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการ ในหัวข้อที่ (2) เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น (จ านวน 3 ท่าน) เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 

นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร  ลุกขึ้นยืนท าความเคารพและกล่าวขอบคุณท่านประธานสภา สมาชิกสภา และ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร ขอเรียนช้ีแจงต่อที่

ประชุมเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก   
(๑.๑) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่                      
ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย  การผังเมือง 

     (๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
 (๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดโดยให้เน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไข
ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด    
(๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

     (๑.๖) แผนชุมชน 
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     ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้ค านึงถึงสถานะทางการคลัง                    
    ของท้องถิ่นและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณา 

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาให้เทศบาลเมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนต าบล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  น าปัญหาความต้องการ
จากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา  
ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่ 

    (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
    (๔) ให้ความเหน็ชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 
    ๑๙ (๒) 
    (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

(๖) แต่งต้ังที่ปรึกษา คณะอนกุรรมการ หรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหา  
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
ประกอบในการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
หากสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรแต่งต้ังผู้ใดสามารถเสนอในที่ประชุมได ้จ านวน 
3  ท่านครับ ตามระเบียบฯจะขออาสาสมัครเข้ามากอ่นหากไม่มีท่านใดอาสาก็
จะขอให้ประธานสภาฯได้เป็นผู้ด าเนินการครับ 

นายจีระ ณ ล าพูน ได้สอบถามในที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาท่านใดอาสาสมัครจะเข้าร่วมเป็นคณะ  
ประธานสภาฯ กรรมการในชุดดังกล่าวบ้างครับ เชิญครับ 
น.ส.มยุรี เชื้อชาติสิงขร ยกมือขึ้น เพื่อขออาสาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
นายชัยรัตน์ ขันค า ยกมือขึ้น ขออาสาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่สองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือขึ้น กระผม นายเวียงชัย พลเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออาสา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่สามครับ 
นายจีระ ณ ล าพูน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสามท่านครับ ที่ได้อาสาเข้ามาเป็น 
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ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อร่วมพัฒนาต าบลทุ่งข้าวพวงให้เจริญ
ต่อไปครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะคัดค้านบ้างครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
- ต่อไปเป็นการประชุมตามวาระ (3) การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนฯ (จ านวน 3 ท่าน) ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ครับ 
นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร  ลุกขึ้นยืนและขอชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการในข้อ (3) ซึ่งจะต้อง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  สองคล้องกับการท างานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในชุดดังกล่าว  

ตามที่ เราได้ด า เนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ในชุดที่  1 ไปแล้ ว 
(คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) และการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

    (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
(๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร 
ส าหรับห้วงระยะเวลาของการรายงานผลแผนฯ จะต้องรายงานต่อสภาเทศบาล
ช่วงเดือนธันวาคม จึงขอเสนออาสาสมัครเหมือนที่ผ่านมาครับ 

นายจีระ ณ ล าพูน ได้สอบถามในที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาท่านใดอาสาสมัครจะเข้าร่วมเป็นคณะ  
ประธานสภาฯ กรรมการในชุดดังกล่าวบ้างครับ เชิญครับ 
นายอุดม วังโส ยกมือขึ้น เพื่อขออาสาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ครับ 
นายปรัชญา ไวยเนตร ยกมือขึ้น ขออาสาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ที่สองครับ 
นายสุรพงค์ มณีจันทร์ ยกมือขึ้น กระผมขออาสาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 แผนฯ คนที่สามครับ 
นายจีระ ณ ล าพูน ได้สอบถามในที่ประชุมจะมีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเป็นอย่างอ่ืนหรือมีใคร 
ประธานสภาฯ คัดค้านไหมครับ  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
นายจีระ ณ ล าพูน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสามท่านครับ ที่ได้อาสาเข้ามาเป็น 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯร่วมกัน เพื่อร่วมพัฒนาต าบล     

ทุ่งข้าวพวงให้เจริญต่อไปครับ ขอบคุณอีกครั้งหน่ึงครับ 
- ต่อไปเป็นการประชุมตามวาระ (4) การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่งข้าวพวง (จ านวน 2 ท่าน) ครับ
ขอเชิญทางเจ้าหน้าทีไ่ด้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 

น.ส.นงนุช อินต๊ะแก้ว  ลุกขึ้นยืนท าความเคารพต่อที่ประชุม และได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการ 
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หัวหน้าส านักปลัด แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลทุ่ งข้าวพวง 
โดยข้าพเจ้าจะขอเรียนชี้แจงสรุปง่ายๆ ถึงที่มาและที่ไปของการจัดตั้งกองทุนฯ
เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุนฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ เข้าถึงและคอบคลุมใน
ทุกหมู่บ้านตั้งแต่แรกเกิดถึงชราตลอดจนการเสียชีวิตของบุคคล โดยการปฏิบัติ
โดย 
- งบประมาณของกองทุนฯ มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยรัฐจัดสรร

ให้ตามจ านวนประชากรในต าบล หัวละ 45 บาทต่อปี และ 
- งบประมาณของกองทุนฯ อีกก้อนหนึ่งมาจากงบประมาณในการสมทบจาก

เทศบาล คือเทศบาลของเราจะสมทบฯ ไม่เกินร้อยละ 50 คือครึ่งของ
งบประมาณที่จัดสรรให้ การใช้จ่ายเงินกองทุนหากใช้จ่ายแล้วมีเงินคงเหลือ
มากกว่า 2 เท่า ปีต่อไปจะไม่ได้รับการสมทบงบประมาณและเทศบาลก็ไม่
สามารถสมทบได้ ท าให้เสียโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคแก่ประชาชน 

- งบประมาณในการด าเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพจะมีการ
บริหารงานอยู่ 5 ด้าน/กิจกรรม ด้วยกัน ประกอบด้วย (1) เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุข (2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ
หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่ม
ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น (3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการในชุมชน (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7 วรรคสองอาจสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น และ
ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ
(5) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น 
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได ้  

- ส าหรับการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยหลักๆก็จะมี
ประมาณเท่านี้ ซึ่งในการด าเนินงานแต่ละครั้งจะต้องผ่านคณะกรรมการฯ
ของกองทุนตามประกาศหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วย นายกฯ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน/สมาชิกสภาฯ 2 คน/หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ(ผอ.รพ.
สต.)/อสม.ประจ าหมู่บ้าน 2 คน/ผู้แทนหมู่บ้านไม่เกิน 5 คน/ผู้แทนศูนย์
(ถ้ามี)/ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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หรือเจ้าหน้าที่ที่นายกฯมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
และบุคคลที่ผู้บริหารมอบหมาย 1 คน โดยมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบฯ
ก าหนด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
ตามข้อ 10 

(3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ 
(4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านใน
ชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การ
จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(7) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงมีอ านาจ
หน้าที่แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ 
หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
มอบหมาย 
- โดยขอให้ทางที่ประชุมสภาเทศบาลได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 

2 ท่าน เพื่อร่วมเปน็คณะกรรมการในครั้งน้ี และมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะมี
ข้อสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้คะ 
ขอบคุณคะ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้คัดเลือกบุคคลที่มีความ 
ประธานสภาฯ   สามารถ เหมาะสมและเห็นควรแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการในชุดนี้ เชิญครับ 
นายเวียงชัย พลเยี่ยม ยกมือขึ้น กระผมนายเวียงชัย พลเยี่ยม สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอชื่อ    
สมาชิกสภาฯ เขต 2 นายพิเนตร เรือแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต 1 และนายชัยรัตน์ ขันค า สมาชิกสภาฯ 

เขต 1 เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครับ    
นายจีระ  ณ ล าพูน  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ 
ประธานสภาฯ     
นายอุดม วังโส   ยกมือขึ้นเพ่ือขอเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุม กระผมขอเสนอแนวคิดเพิ่มว่าในการ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เสนอชื่อคณะกรรมการฯในคณะนี้ กระผมจะขอเสนอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน

ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และขอให้ทางสมาชิกสภาฯท่านใดที่ยัง
ไม่มีส่วนร่วมขอให้เสนอได้นะครับ ส่วนท่าน สท.ชัยรัตน์ ขันค า ได้เสนอเป็น
คณะกรรมการหลายชุดแล้วขอเสนอเป็นท่านอื่นที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมได้ไหมครับ
ขอความคิดเห็นในที่ประชุมครับ 
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- และกระผม นายอุดม วังโส สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอชื่อ นางสาว
เกศมนีดิ์ วรรณเรือน สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการฯอีก 1 ท่าน
ครับ  

นายศรีวอน บุญกองรัตน์  ยกมือขึ้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพักการประชุมไว้ก่อนเพื่อพักรับประทานอาหาร
นายกฯ    กลางวันแล้วค่อยมาต่อในภาคบ่ายในวาระต่อไป ซึ่งเรายังมีเรื่องที่จะต้องหารือ 
    และขอความเห็นต่อที่ประชุมอีกหลายเรื่องครับ จึงขอเสนอพักครับขอบคุณครับ 
 
นายจีระ  ณ ล าพูน  ครับขอแจ้งที่ประชุมพักรับประทานอาหารกลางวัน และแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ   ทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมกัน เวลา 13.00 น.และขอให้ตรงเวลาด้วยนะครับ  
    ขอบคุณครบั 

 
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.25 น. 

  
เริ่มประชุมเวลา 13.03 น.(ต่อ) 
ระเบียบวาระที่ 5  (4) การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล

ทุ่งข้าวพวง (ต่อ) 
นายจีระ  ณ ล าพูน  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
นายเวียงชัย พลเยี่ยม  ยกมือขึ้น กระผมนายเวียงชัย พลเยี่ยม สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอสอบถามที่
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ประชุมเพิ่มเติม ในการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ในครั้งนีไ้ดเ้สนอให้แต่งต้ัง 

เพียง 2 ท่าน แต่มีผู้เสนอชื่อจ านวน 3 ท่าน เราควรจะยกมือขึ้นเพื่อคัดเลือกให้
เป็นเอกฉันท์หรือไม่ครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  แจ้งที่ประชุม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอความเห็นโดยการยกมือขึ้น
ประธานสภาฯ   เหนือศรีษะ เชิญครับ 

- สมาชิกสภาฯท่านใดเสนอท่านพิเนตร เรือแก้ว สมาชิกสภาฯเขต 1 ยกมือ
ขึ้นครับ 

ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเลือกนายพิเนตร เรือแก้ว ด้วยคะแนน 10 เสียง 
นายจีระ  ณ ล าพูน  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเพื่อคัดเลือก นายชัยรัตน์ ขันค า ครับ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเลือก นายชัยรัตน์ ขันค า  ด้วยคะแนน 8 เสียง 
นายจีระ  ณ ล าพูน  และขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเพื่อคัดเลือก นางสาวเกศมนีด์ วรรณเรือน 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นเลือก นางสาวเกศมนีดิ์ วรรณเรือน ด้วยคะแนน 1 เสียง 
นายจีระ  ณ ล าพูน  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ 
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น และมีมติคัดเลือกให้ นายพิเนตร 

เรือแก้ว สมาชิกสภาฯเขต 1 และ นายชัยรัตน์ ขันค า สมาชิกสภาฯเขต 1 เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯดังกล่าว 

นายจีระ  ณ ล าพูน  กระผมขอสรุปใหท้ี่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 
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ประธานสภาฯ   นายพิเนตร เรือแก้ว สมาชิกสภาฯเขต 1 และ นายชัยรัตน์ ขันค า สมาชิกสภาฯ 
เขต 1 ถูกคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
ทุ่งข้าวพวง ครับ 

ระเบียบวาระอื่นๆ   
นายจีระ  ณ ล าพูน  ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระอื่นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่อยาก 
ประธานสภาฯ จะหารือหรือเสนอต่อที่ประชุมเชิญได้นะครับ แต่ก่อนอื่นกระผมจะขออ่าน

หนังสือค าสั่งการแต่งตั้งผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกเทศมนตรี  
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่ งข้าวพวง ที่  143/2564 เรื่อง แต่งตั้ งรอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบล
ทุ่งข้าวพวง เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบผลการแต่งตั้งผู้ช่วย
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอต่อที่ประชุมเชิญเลยครับ   

นายพิเนตร เรือแก้ว ยกมือขึ้นต่อที่ประชุม เพื่อขอเสนอแนะที่ประชุมเพิ่มเติมในกรณีของการแต่งตั้ง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ในส่วนตัวของกระผมขอขอบคุณสมาชิก

สภาฯทุกท่านที่ได้คัดเลือกให้ตัวกระผมเข้ามาเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน กระผมมี
ความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกหมู่บ้านในเรื่อง
ของสาธารณภัยซึ่งตัวกระผมเองมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุนได้ 
และกระผมขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่งครับ 
- คือเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งขณะนี้ทางท่านนายกฯ ก็ได้แถลงการณ์ 
นโยบายต่อที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ และต่อไปข้างหน้าทางคณะฯ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกับผู้ บริหาร โดยกระผมขอทราบ
รายละเอียดทางการเงินฯโดยเฉพาะยอดเงินสะสมประจ าปีครับ ขอบคุณครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  แจ้งที่ประชุมขอให้ทางกองคลังได้ชี้แจงในด้านของงบประมาณ แต่ระหว่างที่รอ
ประธานสภาฯ   ข้อมูลงบประมาณ กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นและผู้เข้าร่วมประชุมได ้
    เสนอต่อที่ประชุมก่อนครับ เชิญครับ   
นายชัยรัตน์ ขันค า  ยกมือขึ้นเพื่อขอเสนอต่อที่ประชุม โดยขอน าเรียนในด้านการพัฒนาและการ
สมาชิกสภาฯ เขต 1  แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะหย่อมบ้านปางเบาะเราควรจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและ 

พัฒนาในด้าน 1) ขยะ ซึ่งเป็นหย่อมบ้านที่ไม่มีบ่อขยะเลย เราพอจะมีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาใดบ้าง 2) การจัดหาเครื่องกรองน้ า หย่อมบ้านปางเบาะ
ปัจจุบันที่กระผมได้สัมผัสและได้ใช้น้ าส าหรับการอุปโภค ซึ่งเป็นน้ าตาม
ธรรมชาติ ไม่ได้น ามากรองหรือท าให้สะอาดเพื่อประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค 
ภายในหมู่บ้านครับ และเรื่อง 3) ไฟฟ้าสาธารณะ จากการที่ตัวกระผมเองได้เข้า
ไปติดต่อบุคคลในหมู่บ้านปางเบาะในตอนกลางคืนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล
และค่อนข้างจะอันตราย ในตอนกลางคืนไม่มีไฟกิ่งเข้าภายในหมู่บ้านเลยครับ 
กระผมจึงขอฝากที่ประชุมและท่านนายกเทศมนตรีไว้พิจารณาด้วยครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอเชญิทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ  
ประธานสภาฯ    
นายศรีวอน  บุญกองรัตน์  ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ท่านชัยรัตน์ ขันค า ที่ให้โอกาสได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
นายกฯ    ตามที่ทางสมาชิกสภาฯได้สอบถามในที่ประชุม ทั้งนี้กระผมขอชี้แจงต่อที่ประชุม 
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ก่อนว่าทางผู้บริหารต้องขอไปสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ก่อน ซึ่งทาง
ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้ช่วยนายกฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คือวันนี้เอง และ
ต่อไปจะได้เรียกเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาหารือการปฏิบัติงานตามที่ได้
สานต่อนโยบายของผู้บริหารคนเดิม แต่ทางผู้บริหารต้องด าเนินการในอันดับ
แรกคือ เรื่องการบริหารจัดการขยะ เราต้องน าเรื่องนี้มาหารือกันก่อนว่าควรจะ
หารือแนวทางในการปฏิบัติก่อน-หลัง อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ ในปัจจุบัน
เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก กระผมจึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้เพื่อหารือ
ร่วมกันส าหรับการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสภา
เทศบาล ทุกท่านเห็นด้วยไหมครับ 
- อีกเรื่องคือการพัฒนาถนน/ทางสาธารณะ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบใน 
ชุมชนส่วนมากเป็นพื้นที่การเกษตร เราควรจะมีการพัฒนาถนนส าหรับ
การเกษตรให้ดีขึ้นกว่าเดิมตามสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล จึงขอ
ฝากทางสภาเทศบาลแห่งนี้ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานในครั้งต่อๆไป 
ทั้งนี้เราจะต้องมีเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาให้พร้อมเพื่อเสียงสะท้อนกลับมา
ของประชาชนในทางที่ด ี
- ในส่วนของเรื่องเงินสะสม กระผมขอแจ้งที่ประชุมจะให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ 
ชี้แจงในล าดับต่อไป 
- และในเรื่องของการด าเนินการในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให้ 
ทางเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการเร่งด่วนถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งทางเราได้คัดเลือกคณะกรรมการฯไปแล้วนั้น และขอให้ทาง
ปลัดเทศบาลได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเลขานุการสภาฯ จึงขอฝาก
ทางปลัดเทศบาลได้ช่วยก ากับดูแลและสนับสนุนการท างานด้วยนะครับ ต่อไป
เป็นเรื่อง  
- การเข้ารับการฝึกอบรม ขอฝากให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านหากมีโอกาสได้ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมขอให้ทุกท่านเข้าร่วมเพื่อศึกษาหาความรู้และน าสิ่งที่ได้รับ
มาพัฒนาในต าบลของเรา 
- ส่วนในด้านอื่นๆ ตามที่กระผมได้แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพัฒนา 
ร่วมกันต่อไป มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอแนะให้ทางผู้บริหารได้ด าเนินการใน
เรื่องใดอีกเสนอได้นะครับ ในส่วนกระผมมีเรื่องที่เสนอเพียงเท่านี้ครับ เชิญครับ  

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอขอบคุณทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ช้ีแจงที่ประชุม ต่อไปจะได้น าเรียน  
ประธานสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญทางผู้อ านวยการกองคลังได้เรียน

ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ   
นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว ลุกขึ้นยืนพร้อมท าความเคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้มอบให้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ข้าพเจ้าได้ชี้แจงที่ประชุมในด้านการเงินการคลัง (เงินสะสมประจ าปี 64) ของ

เทศบาลเรา ตามที่ทางสมาชิกสภาฯได้สอบถามมานั้น ข้าพเจ้าขอเรียนชี้แจงให้ 
ที่ประชุมทราบในส่วนของเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดังนี้  
1) เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2564 =  42,345,397.13  หัก 
2) ค่าใช้จ่ายประจ า   =  10,000,000.00  หัก 
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3) เงินส ารองฉุกเฉิน   =    2,000,000.00   
4) คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้ประจ าป ี =  30,000,000.00  บาท 

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ  ยกมือขึ้นต่อที่ประชุม  เพื่อขอชี้แจงเพิ่มเติมตามจ านวนตัวเลขที่ทางผู้อ านวยการ
ปลัดเทศบาล   กองคลัง ได้ช้ีแจงเป็นตัวเลขไปแล้วนั้น ทั้งนี้การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม 

ของเทศบาลจะต้องมีในแผนงานการพัฒนาฯ และยังมีอีกหลายเรื่องที่กระผมจะ
ขอน าเรียนเพิ่มเติมในที่ประชุมคือ 
- เรื่องการติดต่อสื่อสารทุกประเภท กระผมจะขอแจ้งต่อที่ประชุมแห่งนี้  
ส าหรับการแจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกสภาฯและผู้บริหารทุกท่านทราบในการแจ้ง
ข่าวสารทางราชการจะขออนุญาตแจ้งทางไลน์/เฟสบุ๊ค เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับข่าวสารจึงขอให้ทุกท่านรับแอดไลน์ และขอความร่วมมือจากทุกท่าน
ได้จัดท าตู้/กล่องรับข่าวสาร ไว้ประจ าหน้าบ้านของทุกท่าน และทางเทศบาลก็
จะได้จัดท าตู้ลิ้นชักไว้ที่เทศบาลส าหรับแจ้งข่าวสารของแต่ละบ้าน หากมีข่าวสาร
ทางเจ้าหน้าที่จะได้น าใส่ไว้ในช่องของแต่ละบ้าน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- การจัดกิจกรรม/โครงการ หากทางเทศบาลมีการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรมทุกโครงการ ขอความร่วมมือ/อนุเคราะห์ จากสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้
ให้ความร่วมมือช่วยกันในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น 
- การช่วยเหลือประชาชน ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร/สมาชิกสภาทุกท่าน 
ก่อนที่ท่านจะรับด าเนินการขอความร่วมมือจากทุกท่านได้แจ้งประสานมายังทาง
เจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน ยกเว้น งานที่เคยได้ด าเนินการมาแล้ว 
เช่น การขอรับสนับสนุนกระสอบ การซ่อมแซมไฟกิ่ง เป็นต้น หากแจ้งเจ้าหน้าที่
รับทราบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะได้ออกส ารวจในเบื้องต้นเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบต่อไป   
- การแจกเบีย้ยังชีพฯ ทางเทศบาลจะขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯทุกท่าน      
ท่านได้ท าการรับมอบอ านาจจากผู้รับเบี้ยทุกประเภทเพื่อน าไปแจกให้กับผู้รับ
เบี้ยฯจึงขอน าเรียนในที่ประชุมส าหรับด าเนินการในครั้งต่อไป และเรื่อง 
- การประสานงานในกิจการสภาฯ ปัจจุบัน นายวินัย อาหว่า สมาชิกสภาฯ 
เขต 2 ซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งให้ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมื่อวันที่  11 
พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบส าหรับการประชุมสภาฯ
ในครั้งต่อไปขอให้ติดต่อประสานงานกับทางเลขานุการฯโดยตรง ซึ่งตัวกระผม 
นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ปัจจุบันไม่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯแล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไปกระผมจึงขอลาต าแหน่งต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ
แต่ทั้งนี้ทุกท่านก็ยังสามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายฯได้นะครับ 
ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ   
นายเวียงชัย พลเยี่ยม  ยกมือขึ้นและขอขอบคุณทางผู้บริหารที่ได้น าเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้ทางสมาชิก
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สภาฯทุกท่านได้รับทราบ และตัวกระผมมีเรื่องที่ขอเสนอเพิ่มอีกหลายเรื่องคือ  

เรื่องปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ขอให้
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ทางผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในบ้านแม่กอน 
หมู่ที่ 2 ขณะนี้เกิดปัญหาในการทิ้งขยะ และขอน าเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก ส่วนในด้านอื่นค่อยช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ไปตามล าดับ จึงขอฝากผู้บริหารไว้ได้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ ต่อไป 
- เรื่องถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่ส่วนมากในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งข้าวพวงเป็น 
พื้นที่การเกษตร กระผมถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งครับ 
 
- ระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเรื่องไฟฟ้าในครัวเรือน/ไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบ้าน 
ขุนคอง หมู่ที่ 6 ได้ประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างมาก จึงขอฝากให้ผู้บริหาร
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอบคุณครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ   
นายพิเนตร เรือแก้ว  ยกมือขึ้นและขอขอบคุณต่อที่ประชุมส าหรับการหารือในที่ประชุมโดยเฉพาะ
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เรื่องไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าในครัวเรือนหรือไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิด 

ขึ้นใหม่ ดังที่ว่า “น้ าไหล ไฟสว่าง หนทางดี” แต่ปัจจุบันพื้นที่ของเราท าไมไม่
สามารถด าเนินการได้ จึงขอหารือต่อที่ประชุมและฝากทางผู้บริหารไป
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และขอฝากทางสมาชิกสภาฯทุกท่าน
โดยเฉพาะเขต 1 หลังจากที่ท่านนายกฯได้แถลงนโยบายไปแล้วนั้น พวกเราควร
จะเริ่มลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และกระผมขอฝากไว้อีกเรื่องคือ 
- ขอประชาสัมพันธ์การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร หากมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกลุ่มสามารถติดต่อที่กระผมได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้เสนอแนะในที่ประชุมเพื่อสนับสนุนและให้การ   
ประธานสภาฯ    ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต าบลของเราต่อไป ขอบคุณครับ 
นายอุดม วังโส   ยกมือขึ้น เพื่อขอเรียนสอบถามทางผู้อ านวยการกองช่าง เกี่ยวกับโครงการ
สมาชิกสภาฯ เขต 2  พัฒนาในปีทีผ่านมาและปัจจุบันได้ด าเนินการไปแล้วกี่โครงการ และยังคงเหลือ 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการมีโครงการใดบ้าง จึงขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่าง
ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอเชิญทางผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงที่ประชุมทราบ ครับ   
ประธานสภาฯ   
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ ครับ ขอบคุณที่ประชุมสภาฯ จากที่ท่าน อุดม วังโส ได้เรียนสอบถามในส่วนของ 
ผู้อ านวยการกองช่าง  การด าเนินการได้แบ่งเป็น 2 ระยะคือ 1) การด าเนินการในส่วนของการจ่ายขาด 

เงินสะสม และ 2) การด าเนินการในเทศบัญญัติประจ าปี 2564 ซึ่งทางกองช่าง
ได้ด าเนินการเสร็จแล้วเกือบ 95 % ยังมีส่วนที่คงค้างส่วนมากจะเป็นโครงการ
เกี่ยวกับการก่อสร้างรางระบายน้ า และมีโครงการที่ทางสมาชิกสภาฯ บางท่าน
ได้สอบถามมาหากจะขอรับการสนับสนุนในครั้งต่อไป ซึ่งทางกองช่างขอแจ้งให้
ทางสมาชิกสภาฯทุกท่านที่จะขอรับการสนับสนุนโครงการขอให้จัดท าโครงการ
และรายละเอียด โดยทางเจ้าหน้าที่ของกองช่างได้จัดเตรียมแบบฟอร์มรูปแบบ
โครงการไว้ให้แล้ว โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองช่างครับ และ 
- เรื่องการติดตั้งไฟฟ้า สามารถสอบถามได้ที่กองช่างเพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ 
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ให้ค าแนะน าในการยื่นขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 
- การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ในการด าเนินการขอให้ทุกครัวเรือนที่ต้องการ 
จะด าเนินการขอ ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบก่อน จึงขอฝากให้
ทางสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ช่วยกันสอดส่องดูแลก่อนที่จะด าเนินการ หากไม่แจ้ง
ให้ทราบก่อนและเกิดปัญหาตามมาทางท้องถิ่นจะถือว่าไม่ได้รับแจ้งเรื่องมาก่อน
จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมทราบทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 
 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอบคุณทางผู้อ านวยการกองช่างที่ได้ให้ค าแนะน าในการด าเนินการต่างๆ และ   
ประธานสภาฯ ขอให้ทางสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ให้ความร่วมมือด้วยครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ

ท่านใดจะขอสอบถามอีกครับ 
นางสาวมยุรี เชื้อชาติสิงขร ยกมือขึ้น และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ได้หารือและหาแนวทางแก้ไข 
สมาชกิสภาฯ เขต 2 ปัญหาในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน และข้าพเจ้าจะขอหารือต่อที่ประชุมเพิ่มเติมในเรื่อง

ของไฟฟ้า โดยเฉพาะหย่อมบ้านแม่จาน้อย เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ห่างไกลจาก
ชุมชนการเดินทางล าบากอีกทั้งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ท าให้เกิดปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าวมาก จึงขอฝากให้ทางผู้บริหารได้ด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 
ขอบคุณคะ 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ ได้ยกมือขึ้นเพื่อขอชี้แจงเพิ่มเติม ส าหรับงานการขอขยายเขตไฟฟ้าค่อนข้างที่จะ  
ผู้อ านวยการกองช่าง ด าเนินการได้ยากมาก เนื่องจากพื้นที่เขตรับผิดชอบของต าบลทุ่งข้าวพวงเป็น

พื้นที่รับผิดชอบของเขตอุทยาน การขออนุญาตด าเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นไป
อย่างยากล าบาก แต่ทั้งนี้ทางกระผมเองก็จะพยายามหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางกองช่างเองได้ท าหนังสือหารือไป
แล้วหลายรอบแต่ค าตอบที่ได้รับก็คือไม่อนุญาต จึงแจ้งที่ประชุมรับทราบครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอบคุณทางผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ และ   
ประธานสภาฯ อนาคตข้างหน้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอนุญาตให้ด าเนินการได้ก็จะ

เป็นสิ่งที่ดีส าหรับการช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่ของเราต่อไปครับ 
นายต้นเพชร ผดุงไพรพนา ยกมือขึ้น ขอบคุณที่ประชุม กระผมนายต้นเพชร ผดุงไพรพนา สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เขต 2 ขออนุญาตเรียนถามที่ประชุมเกี่ยวกับขยะของบ้านขุนคอง หมู่ที่ 6

ปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องขยะเป็นอย่างมาก จึงขอฝากผู้บริหารและที่ประชุมได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนครับ และยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้า น้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ไม่สะอาดและไม่สามารถใช้ได้เลยครับ จึงขอฝากในที่ประชุม
เพื่อพิจารณาด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มอีกครับ เชิญครับ   
ประธานสภาฯ   
นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร ยกมือขึ้นเพื่อขอแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม จากการที่กระผมได้รับฟังมา 
นักวิเคราะห์ฯ หลายๆเรื่องแล้วส่วนมากจะเป็นงานในเรื่องโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องพัฒนา 

กระผมจึงขอชี้แจงเพิ่มเติมในอันดับแรกเราต้องมีโครงการ/กิจกรรม บรรจุใน
แผนพัฒนาต าบล โดยจะต้องมีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านก่อน ดังนั้น โครงการ
ทุกโครงการที่ทางสมาชิกสภาฯต้องการน าเสนอเพื่อพัฒนาหากไม่มี ใน
แผนพัฒนา กระผมขอแนะน าให้ท่านได้รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อน าเสนอต่อคณะ
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กรรมการฯ เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาในครั้งต่อไป กระผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม
เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายจีระ  ณ ล าพูน  ขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องโครงการ/กิจกรรม
ประธานสภาฯ   เพื่อเป็นข้อมูลในการบรรจุเข้าแผนพัฒนา และที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพิ่ม 
    อีกครับ เชิญครับ  
 
  
นายเวียงชัย พลเยี่ยม  ยกมือขึ้น เพื่อขอเสนอและแนะน าในที่ประชุม หากมีการประชุมในคราวต่อไป  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผมขอแนะน าเรื่องเครื่องเสียงห้องประชุมครับ ควรมีอย่างเพียงพอครับ 

กระผมจึงขอฝากที่ประชุมไว้พิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจีระ  ณ ล าพูน  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มอีกครับเชิญครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนอ 
ประธานสภาฯ กระผมจะขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาฯทุกท่าน เนื่องจากได้รับการประสานจาก

ทางเจ้าหน้าที่ และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่
จะได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรับเรื่องการยื่นรายรับ – รายจ่าย ของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯทุกท่าน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลเชียงดาว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบทุกคน 
- เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามและเสนอแนะเพิ่มเติม  
กระผมนายจีระ  ณ ล าพูน  ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  จึงขอปิด
การประชุมไวเ้พียงเท่านี ้ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  15.49 น. 
 
 
 
     ลงชื่อ      วินัย    อาหว่า    ผู้บันทึกการประชุม 
       (นายวินัย    อาหว่า) 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
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   เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม  2564  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  
เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2564  แล้ว 
 
 
 
ลงชื่อ ชัยรัตน์   ขันค า    กรรมการสามญัประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชัยรัตน์   ขันค า) 
 
 
ลงชื่อ เวียงชัย   พลเยี่ยม กรรมการสามญัประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเวียงชัย   พลเยี่ยม) 
 
 
ลงชื่อ   อุดม     ทาไชย  กรรมการสามญัประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นายอุดม     ทาไชย) 
  
  
ลงชื่อ   ปรัชญา  ไวยเนตร กรรมการสามญัประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
            (นายปรัชญา  ไวยเนตร) 
 
 
ลงชื่อ เกศมนีดิ์  วรรณเรือน กรรมการสามญัประจ าสภาตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน) 
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   สภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแลว้  ในคราวประชุมสภา
เทศบาล  สมัย....................... ครั้งที่..............  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่.........เดือน ..........................พ.ศ.2564 
 
 
 
    ลงชื่อ      จีระ    ณ ล าพูน  ผู้รับรองการประชุม 
               (นายจีระ    ณ ล าพูน) 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


